

สรุปมติของการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง)

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรืออธิการบดี แจ้งให้ทราบ</p>	<p>ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting ขานชื่อรายงานตัว เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้</p> <p>ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>๑. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการประชาสัมพันธ์การปฏิรูประบบอุดมศึกษาโดยจะให้มีธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยได้เคยกล่าวไว้ ซึ่งไม่มีกำหนดเวลาในการเข้าศึกษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีระบบจัดเก็บหน่วยกิตที่ดี เพื่อจะทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่านักศึกษาเรียนได้ที่หน่วยกิต</p> <p>๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีแนวนโยบายว่านักศึกษาสามารถเรียนในหลายมหาวิทยาลัยได้ แต่ในทางปฏิบัติจำเป็นต้องมีการหารือกันอีกครั้ง ซึ่งการเรียนในหลายมหาวิทยาลัยมิใช่ไม่เคยดำเนินการ หลายมหาวิทยาลัยมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หากแต่ยังไม่เคยดำเนินการระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน หากมหาวิทยาลัยประสงค์จะดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นจะต้องมาพิจารณา เพราะหลักสูตรเดิมนั้นกำหนดไว้ว่าจะต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนดจึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ เมื่อมีการดำเนินการธนาคารหน่วยกิต มหาวิทยาลัยและหลักสูตรจะต้องมีแนวคิดที่จะทำให้หลักสูตรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ปรับให้มีวิชาบังคับน้อยที่สุดและให้มีวิชาเลือกมากที่สุด แต่วิชาเลือกจะต้องมีเนื้อหาสาระที่เพียงพอในสาขาวิชาเอก</p> <p>๓. ด้านการวิจัย ในปีนี้ กสว. ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นประธาน จะเร่งดำเนินการแสวงหาแหล่งเงินทุนภายนอกมาสมทบแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดินในเรื่อง ววน. โดยได้ตกลงความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม ในการจัดตั้งกองทุนพิเศษสนับสนุน SME ด้านวิชาการ คาดว่าจะมีงบประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท โดยจะมีการแสวงหากลุ่มมหาวิทยาลัยที่จะสามารถตอบสนอง</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ต่อความต้องการของ SME นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิของธนาคารกสิกรไทยในการร่วมมือผลักดันให้สมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก ทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถ มองเห็นช่องทางและโอกาส ในการดูแลสมุนไพรตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงการแปรรูปทำยา สามารถติดต่อไปยังนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอรับการสนับสนุนได้ ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยจะช่วยดำเนินการ</p> <p>อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>๑. อธิการบดีมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบแนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมให้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการ</p> <p>๒. อธิการบดีมอบหมายให้ อาจารย์อรุณพงษ์ ศิริสุวรรณ การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัย กภาพลินธุ์</p> <p>๓. อธิการบดีมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุทศ จันทะรี รองอธิการบดี รายงานผลการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย กภาพลินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒</p> <p>๔. มหาวิทยาลัยนำเสนอการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา โดย Clip Video</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบ</p>	
๒	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม</p> <p>๒.๑ รายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕</p>	<p>มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยให้แก้ไขตามที่ประชุมได้เสนอขอแก้ไข</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
๓	<p>เรื่องสืบเนื่อง</p> <p>๓.๑ การดำเนินการตามมติที่ประชุม</p> <p>๓.๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น</p>	<p>สรุปสาระสำคัญ : สภามหาวิทยาลัยกภาพลินธุ์ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและนิติกรได้จัดทำคำสั่งสภามหาวิทยาลัยกภาพลินธุ์ที่ ๐๐๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้ว ในครั้งนี้จึงเสนอที่ประชุมรับทราบการดำเนินการตามมติที่ประชุม</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบการดำเนินการ</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๓.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกศล เรืองแสน เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พงษ์สกุล โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขนี้ใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป	<p>มติที่ประชุม: ๑. รับทราบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกศล เรืองแสน เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พงษ์สกุล โดยหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขนี้ใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป</p> <p>๒. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม วาระที่ ๓.๒ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกศล เรืองแสน เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ พงษ์สกุล ในครั้งนี้</p>	ฝ่ายวิชาการ
๔	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างคู่มือพัฒนาและการบริหารหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕	มติที่ประชุม : เห็นชอบคู่มือพัฒนาและการบริหารหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา	<p>มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา</p> <p>๒. เห็นชอบให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕</p>	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะศิลปศาสตร์	<p>มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะศิลปศาสตร์</p> <p>๒. เห็นชอบให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรับปรุงตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕</p>	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะศิลปศาสตร์	<p>มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะศิลปศาสตร์</p> <p>๒. เห็นชอบให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรับปรุงตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕</p>	ฝ่ายวิชาการ

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๕	เรื่องอื่น ๆ ๕.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
	๕.๒ แผนวิสาหกิจ	<p>สรุปสาระสำคัญ : นายกสภามหาวิทยาลัยได้มีดำริว่าในการประชุมครั้งต่อไปหรือภายใน ๓ เดือนนี้ ให้มหาวิทยาลัยนำเสนอแผนวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการเรียนการสอน รวมถึงการดำเนินการที่ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินหรืออื่น ๆ ที่ไม่ใช่การเรียนการสอนด้วย โดยให้นำเสนอเป็นวาระนโยบาย</p> <p>อธิการบดีได้ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากในการประชุมเดือนเมษายน คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะนำเสนอวาระนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะเสนอแผนวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนพฤษภาคม</p> <p>มติที่ประชุม : รับทราบ</p>	